

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษาดังนี้

#### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

#### สมมติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ประชากรในการศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 248 คน จาก 11 หมู่บ้าน (เทศบาลตำบลทุ่งเก่า. 2553 : 14 )

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 152 คน ได้มาโดยการใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูป ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 697 ; อ้างถึงใน สมเกียรติ เกียรติเจริญ. 2552 : 55)

### เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับ หมู่บ้านที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงานใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

### สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรากฏผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 152 คน

จำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 89 คน (ร้อยละ 58.55) รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 63 คน (ร้อยละ 41.45)

จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยหมู่ที่ 4 บ้านกุดขอนแก่นและหมู่ที่ 8 บ้านกุงเก่า จำนวนหมู่ละ 16 คน(ร้อยละ 10.53) รองลงมาคือ หมู่ที่ 1 บ้านกุงเก่า หมู่ที่ 2 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคำแคน หมู่ที่ 9 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 11 บ้านกุงเก่า จำนวนหมู่ละ 14 คน(ร้อยละ 9.21) หมู่ที่ 3 บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านกุงเก่า หมู่ที่ 10 บ้านกุงเก่า จำนวนหมู่ละ 13 คน (ร้อยละ 8.55) และหมู่ที่ 5 บ้านกุดขอนแก่น จำนวน 11 คน (ร้อยละ 7.24)

2. ระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ด้านการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการเกษตรแบบยั่งยืน

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบลที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่รับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

3.2 ผลการเปรียบเทียบ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีค่าความถี่สูงสุดแต่ละด้าน ปรากฏดังนี้ เทศบาลควรซ่อมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ให้ใช้การได้ดี

เทศบาลควรจัดสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะทุกสัปดาห์ เทศบาลควรส่งเสริมงานประเพณีที่ปลอดภัย เทศบาลควรส่งเสริม และสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง และเทศบาลควรให้ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติกับประชาชน

## อภิปรายผล

จากการศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคู่งแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

**สมมติฐานที่ 1** การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคู่งแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคู่งแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

1. เทศบาลคู่งแก้ว อยู่ในช่วงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซึ่งยังไม่ทั่วถึง เพราะงบประมาณค่อนข้างจำกัด
2. เทศบาลส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้บางอาชีพ หลายอาชีพอยู่ในช่วงดำเนินการ

3. เทศบาลส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้กับเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง และยังไม่สามารถเทศบาลอบรมพนักงานและผู้นำท้องถิ่นเป็นประจำได้ ด้วยเหตุจากงบประมาณที่มีจำกัดและเป็นช่วงเวลาปรับเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เทศบาลจัดตั้งรองรับขยะภายในหมู่บ้านและถนนสาธารณะยังไม่ทั่วถึง
5. เทศบาลส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนเป็นเพียงบางครั้ง เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้เวลานาน

จากเหตุผลดังกล่าว การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคู่งแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงปรากฏอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับกิตติ สุทธิสัมพันธ์ (2542 : 12-13) ที่อธิบายว่า ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกัน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม ระดับการศึกษาความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเรื่องต่าง ๆ ประสบการณ์ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สื่อมวลชนกลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแต่ละคนได้รับ เป็นต้น

ผลการศึกษายังสอดคล้องกับศิริพงษ์ มุขศรี (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร พบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวิสูตร จงชูฉนิษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับธิดารัตน์ มารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับบุญกุล ฝอยทอง (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับอรนุช กิจประเสริฐ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า การดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนโดยรวมและรายค้ำ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับประดิษฐ์ น้าใส (2552 : 77-78) ได้วิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาที่พบไม่สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับอรรรถพล แก้วมนตรี (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ตำบล ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารผลการศึกษพบว่า ด้านการพัฒนาสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนาการ (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายค้ำ พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 198 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสุกรรณ พังดุษ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก



สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

การที่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

1. เทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามที่ได้ทำประชาคมไว้กับประชาชน
2. คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความเข้าใจหน้าที่โดยรวมของเทศบาล
3. คณะกรรมการหมู่บ้านทั้งเพศชายและหญิง ได้รับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ในลักษณะเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ จึงมีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับอุทิศ แก้วขาว (2543 : 13) ที่ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นไว้ เช่น ประสบการณ์ของบุคคลโดยตรง คือ บุคคลได้รับความรู้สึกและความคิดเห็นต่างๆจากประสบการณ์โดยตรง เป็นการกระทำหรือได้พบเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ โดยตนเอง ทำให้เกิดทัศนคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ มีประสบการณ์ในลักษณะที่คล้ายกัน จึงมีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชวณิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่า คณะกรรมการชุมชนมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05

2. คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้



การที่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

1. เทศบาลตำบลหนองกุงเก่า ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาไม่ครบตามที่ได้ทำประชาคมไว้กับบางหมู่บ้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งหมด

2. พื้นที่โดยรวมของตำบลหนองกุงเก่า มีลักษณะโดยทั่วไปไม่เหมือนกันทั้งหมด ทำให้เทศบาลตำบลหนองกุงเก่า ไม่สามารถดำเนินงานได้ในลักษณะที่คล้ายกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ตั้งมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม หน้าฝนมีน้ำท่วมขังเร็วและทำให้พืชผลด้านการเกษตรเสียหาย และเส้นทางคมนาคมชำรุด ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างมาก ดังผลการศึกษาปรากฏในตารางที่ 14, 15 และตารางที่ 16

3. คณะกรรมการหมู่บ้านบางแห่งไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ได้เสนอการพัฒนาต่อเทศบาล แต่บางแห่งได้รับการตอบสนองตามที่ได้เสนอ จึงทำให้มีความคิดแตกต่างกัน

4. ของเทศบาลถูกแปรเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่นาน จึงอาจอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนหลายประการ เช่นจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้มาจากทุกหมู่บ้าน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ บางหมู่บ้านอาจได้รับมาก บางหมู่บ้านอาจได้รับน้อย ทำให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในลักษณะที่แตกต่างกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับทงงเกียรติ เจริญวงศ์เพชร (2545 : 9) ที่ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงออกด้วยวาจาหรือการเขียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคม ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ซึ่งบุคคลอื่นอาจไม่เห็นด้วย

ผลการศึกษาสอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับอรนุช กิจประเสริฐ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนจำแนกตามที่อยู่อาศัยตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับนุถุ ฝอยทอง (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสุพรรณ พังดุษ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีประเภทของกรรมการหมู่บ้านแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับประดิษฐ์ น้าใส (2552 : 77-78) ที่ได้วิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำมา กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 ควรวางท่อระบายน้ำและซ่อมท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การคืออยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

1.2 ควรส่งเสริมกองทุนแม่ลี้ภัยผู้ลี้ภัยชาวชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

1.3 ควรสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

1.4 ควรจัดทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.5 ควรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเป็นประจำ

1.6 ควรปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

1.7 ควรทำความสะอาดที่สาธารณะเป็นประจำ

1.8 ควรส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเป็นประจำ

1.9 ควรส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กอย่างทั่วถึง

1.10 ควรอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

1.11 ควรรณรงค์การอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

1.12 ควรจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้ประชาชน

1.13 ควรซ่อมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

1.14 ควรจัดสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะทุกสัปดาห์

1.15 ควรส่งเสริมงานประเพณีที่ปลอดภัย

1.16 ควรส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่ 4 และ

หมู่ที่ 5

1.17 ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

1.18 ควรให้ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติกับประชาชน

1.19 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ได้ทราบถึงการดำเนินงานของเทศบาล รวมถึงข้อจำกัดต่างๆของเทศบาล และให้โอกาสกับประชาชน ใน 2 หมู่บ้านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และในบางด้านปรากฏว่า บางข้ออยู่ในระดับน้อย

ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้ประชาชนเป็นประชากรการศึกษา หรืออาจมีการเฉพาะกรณี คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY